
“พีเรลลี่” เปิดตัว พรีเซ็นเตอร ไบคเกอรสาวสุดฮอต

“ แอนน่ี ปริศนา”

“พีเรลลี่” เปิดตัว พรีเซ็นเตอร ไบคเกอรสาวสุดฮอต “ แอนน่ี ปริศนา” พรอมแนะนํายางบิก๊ไบดใหม 2 รุนรวด

DIABLO SUPERCORSA SP V3 และ IABLO ROSSO CORSA2 โดดเดนดวยสมรรถนะการขับขี่แบบเรซซิ่งเต็ม

ตัว

พาทสยูโร ผูแทนจําหนายยางรถจักรยานยนต Pirelli (พีเรลลี่) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพียงผูเดียวในประเทศไทย

เปิดตัวยางรถจักรยานยนต Bigbike รุนใหมลาสุด DIABLO SUPERCORSA SP V3 และ DIABLO ROSSO

CORSA2 ที่ใหสมรรถนะการขับขี่แบบ racing เต็มตัว พรอมเปิดตัวไบคเกอรสาวสุดฮอต “แอนน่ี ปริศนา”

พรีเซ็นเตอรสาวคนแรกของยางรถจักรยานยนตพีเรลลี่

นายปฏิภาณ ศิริจํารูญวิทย กรรมการผูจัดการ บริษทั พาทสยูโร จํากัด ผูแทนจําหนายยางรถจักรยานยนต Pirelli

(พีเรลลี่) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพียงผูเดียวในประเทศไทย จัดงาน Product training 2018 เปิดตัว ยาง Bigbike

รุนใหมลาสุด DIABLO SUPERCORSA SP V3 และ DIABLO ROSSO CORSA2 ที่ใหสมรรถนะการขับขี่แบบ

racing เต็มตัว

Pirelli (พีเรลลี่) มีชื่อเสียงดานการเป็นบริษทัยางเกาแกของอิตาลีซึ่งหลงใหลในการแขงขัน และศิลปะ โดยยางรุน

ใหมทัง้ DIABLO SUPERCORSA SP V3และ DIABLO ROSSO CORSA2 ถูกพัฒนาเพื่อรองรับสมรรถนะรถซุป

เปอรไบครุนใหมๆ ซึ่งมีแรงมาแรงบิดสูงและน้ําหนักเบา โดย DIABLO SUPERCORSA SP V3 เปิดตัวในขนาดยาง

หลังใหม 200/60 ZR17 มีโครงสรางยางที่ยกมาจากยางแขงในรายการเวิรลซุปเปอรไบค ออกแบบใหใชกับรถขนาด

ตัง้แต 1,000 cc. ที่ยางไซสเดิมขนาด 190 หรือ 200 ที่ตองการใชสมรรถนะของรถใหเต็มที่และเลนโคงบนเขาหรือ

ในสนาม สวน DIABLO ROSSO CORSA2 โดดเดนดวยการเป็นยาง 2 คอมพาวด 3 โซนในยางหน า และ 3 คอม

พาวด 5 โซนในยางหลัง ซึ่งออกแบบมาสําหรับนักขี่ที่ตองการนําทักษะการขี่ลงพื้น 100% ในทุกสภาพอากาศ

นอกจากน้ี ยังมีคอมพาวดสปอรตถนนตรงกลางหน ายางหลัง ที่ชวยใหอายุการใชงาน มีความยาวนานขึ้นอีกดวย

โดยกลุมเป าหมายของยาง DIABLO SUPERCORSA SP V3และ DIABLO ROSSO CORSA2 คือ ผูขับขี่รถซุป

เปอรไบคระดับไฮเอนด ที่เนนเสริมสมรรถนะในการขับขี่ โดยเฉพาะในการเลีย้วและเขาโคง สวน DIABLO ROSSO

CORSA2 เหมาะสําหรับไบคเกอรที่มีรถขนาดตัง้แต 500 cc ขึ้นไป ที่ใสใจการขับขี่ที่ตองการความสนุกความ

แมนยําและความมัน่ใจ

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b/


กรรมการผูจัดการ กลาวตออีกวา กลยุทธการทําตลาดของยางพีเรลลี่ คือ เนนเพิ่มตัวแทนจําหนายใหกระจาย

ครอบคลุมทัว่ประเทศ จากปัจจุบันมีดีลเลอร จํานวน 300ราย และจะเพิ่มเป็น 500 ราย ภายในสิน้ปี นอกจากน้ี พี

เรลลี่ ยังไดเลือกแอนน่ี -ปริศนา เป็นพรีเซ็นเตอรสาวคนแรก ของยาง DIABLO SUPERCORSA SP V3 เพราะแอ

นน่ีเป็นไบคเกอรสาวที่เป็นรูที่รูจักของไบคเกอรทัว่ไป อีกทัง้ แอนน้ี ปริศนา ยังเลือกใช ยางPirelli มาตัง้แตเริ่ม

ขับขี่รถ และเป็นนักขี่ที่บรรดาคายรถใหความสําคัญในการเชิญรวมทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนตอยางตอ

เน่ือง และเป็นรถที่มียางติดรถหลากหลายยี่หอ แอนน่ี ปริศนา จึงสามารถบอกประสบการณจากมุมมองผูใชจริงไดวา

ยาง Pirelli มีความแตกตาง และเหนือกวายางอื่นๆไดอยางชัดเจน แอนน่ี ปริศนา จึงตอบโจทยในการเป็น

พรีเซ็นเตอรของพีเรลลี่ ไดอยางลงตัว

ดานภาพรวมของตลาด ยางรถจักรยานยนต Bigbike ในปีน้ีมีมูลคาประมาณ 350 ลานบาท หรือ จํานวน 70,000

เสน โดยตลาดมีการเติบโตอยางตอเน่ือง จากยอดขายที่สูงขึ้นของรถบิก๊ไบคมากกวา 20% แตการบริโภคยาง

บิก๊ไบคคาดวาสูงขึ้นเพียง 10% เน่ืองจากปัจจัยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทัง้น้ี DIABLO SUPERCORSA SP V3และ

DIABLO ROSSO CORSA2 ถือเป็นยางพรีเมียมไฮเอน ซึ่งเป็นตลาดเล็ก โดยพีเรลลี่ไดวางยอดขายในปีน้ีไวที่

5,000 เสน โดยแบรนดคูแขงคือ Michelin และ Dunlop

อยางไรก็ตามในฐานะของผูทําตลาดยางรถจักรยานยนตแบรนดพีเรลลี่ เพียงผูเดียวในไทย พารทยูโร วางเป าหมาย

ทางการตลาด ใหพีเรลลี่มีการเติบโตควบคูไปกับตลาดบิก๊ไบค ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการสราง

แบรนด ใหเป็นที่รูจักในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนตอยางกวางขวาง โดยจะเนนไปที่ผูเริ่มเลนรถบิก๊ไบคที่ยังไมรูจัก

แบรนด Pirelli (พี่เรลลี่) มากอน ซึ่งยังมีอีกจํานวนมากในเมืองไทย ดวยการใชแผนการโฆษณา-ประชาสัมพันธ เพื่อ

สรางแบรนดพีเรลลี่ ทัง้ ออนไลน คือการใชสื่อโฆษณาในเฟสบุค เว็บไซด ยูทูป และออฟไลน คือ สงทีมการตลาด

ออกแนะนําสินคา ใหเป็นที่รูจักแก ลูกคาทัว่ไป และ กลุมวินมอเตอรไซด เป็นตน กรรมการผูจัดการกลาวในที่สุด


